



ประกาศเทศบาลตำบลลำใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศเทศบาลตำบลลำใหญ่ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๙. แห่งประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกนิษฐา อนันตรานนท์	
๒	๐๐๒	นางสาวปวีญญา นวลศรี	
๓	๐๐๕	นางสาวเสาวลักษณ์ รอดเจริญ	
๔	๐๐๖	นางสาวสุดติگانต์ ดิษฐ์อำไพ	
๕	๐๐๗	นางอุไรวรรณ จันทร์อุดม	
๖	๐๐๘	นางสาวมนธิชา บุญมี	

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธที่ ๒
ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำใหญ่ (หลังใหม่) อำเภอทุ่งสง

/จังหวัด...

จังหวัดนครศรีธรรมราช หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าผู้เข้าสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสวงศ์ เกิดบัวทอง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลฉ่ำใหญ่